

XÂY DỰNG ĐẢNG

Trần trở "sức già" lo việc nước

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Tuy nhiên, hiện nay, các chi bộ khối nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Vì vậy, cấp ủy các cấp cần có giải pháp căn cơ, lộ trình phù hợp khắc phục tình trạng này nhằm kịp thời bổ sung lực lượng kế cận, tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng.

KỶ 1: "TRẺ GIÀ - MĂNG CHƯA MỘC"

"Già hóa", khan hiếm nguồn, kết nạp không đủ chỉ tiêu, không kết nạp được đảng viên đã trở thành bài toán nan giải của các chi bộ khối nông thôn hiện nay. Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ thôn Xuân Đài. Trong tâm trạng dè dặt không cho ghi âm, ghi hình, bà Hợi chia sẻ: Tôi làm Bí thư Chi bộ từ năm 2007 đến tháng 9/2022. Trong thời gian đó, Chi bộ kết nạp được 1 đảng viên nhưng chỉ được một thời gian đảng viên này lại đi làm ăn xa. Có 1 đảng viên chuyển sinh hoạt từ Hà Nội về nhưng đã 83 tuổi, trong diện miễn hoãn.

không ai mặn mà tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã phải đảm nhận thêm nhiệm vụ làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã là Chi ủy viên. Bản thân tôi vì nhiệt huyết với phong trào địa phương nên cố gắng đảm nhận chức vụ Bí thư Chi bộ trong nhiều năm. Nhiệm kỳ 2022 - 2025 cũng rất muốn cống hiến tiếp nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu tôi phải xin rút không ứng cử Bí thư Chi bộ. Cũng vì không tìm được nguồn mà Chi bộ thôn Xuân Đài là 1 trong 2 đơn vị cuối cùng của huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã phải đảm nhận thêm chức vụ Bí thư Chi bộ thôn.

Đứng chân trên địa bàn dân cư đồng song 10 năm qua Chi bộ thôn Đông Chú, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) cũng không kết nạp được đảng viên nào. Theo đồng chí Hoàng Huy Táp, Bí thư Đảng ủy xã: Đảng bộ xã có những chi bộ 7 - 10 năm liền vẫn chưa kết nạp được đảng viên mới. Trong những năm qua, việc phát triển đảng viên chủ yếu tập trung ở các chi bộ nhà trường, tuy nhiên các đơn vị này nguồn kết nạp giờ cũng "cạn", vì vậy số lượng đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ ngày càng "teo" đi. Nếu như năm 2020 xã kết nạp được 1 đảng viên mới thì năm 2021 không kết nạp được đảng viên nào.

Thôn "trắng" đảng viên

Minh Quang (Kiến Xương) là xã duy nhất của Thái Bình có thôn Tây Nghĩa "trắng" đảng viên và chưa thành lập được chi bộ Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Chí Thiên, Bí thư Đảng ủy xã: Hàng năm, địa phương đều vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, riêng 6 tháng đầu năm 2022 Đảng bộ kết nạp được 3 đảng viên mới. Tuy nhiên, xã có 4/10 đồng nghĩa với việc nhiều chi bộ không phát triển được đảng viên mới. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở do không xây dựng được đội ngũ kế cận trong khi độ tuổi trung bình của đảng viên ngày càng cao.



Đảng viên phát biểu trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Phạm (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng).

Đảng viên phát biểu trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Phạm (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng).

Đảng viên phát biểu trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Phạm (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng).

ủy chỉ đạo tổ chức cho một số quần chúng ưu tú là người Công giáo thuộc các tổ chức chính trị - xã hội đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng còn gặp một số khó khăn nên chưa kết nạp được đảng viên. Vì vậy, đến nay thôn Tây Nghĩa vẫn "trắng" đảng viên và chưa thành lập được chi bộ Đảng.

Tình trạng nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới hay tỷ lệ đảng viên mới kết nạp không đạt yêu cầu để ra ở các chi bộ đã dẫn đến tình trạng "già hóa" đảng viên tại hầu hết các chi bộ khối nông thôn hiện nay. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Mặc dù công tác phát triển đảng viên của huyện Kiến Xương trong những năm qua đã được các cấp ủy từ huyện tới cơ sở quan tâm chỉ đạo song kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tỷ lệ đảng viên trẻ ở cơ sở rất thấp, độ tuổi trung bình của đảng viên ngày càng cao. Số lượng đảng viên cao tuổi qua đời, đảng viên chuyển sinh hoạt lại cao hơn so với số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm. Cụ thể như trong năm 2021, số lượng đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ huyện là 154 đồng chí, tuy nhiên số đảng viên cao tuổi qua đời và chuyển sinh hoạt là 180 đồng chí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tuổi đời bình quân của đảng viên khối nông thôn đang ngày càng cao.



Chi ủy Chi bộ thôn An Cơ Bắc (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

(còn nữa) NHÓM PHÓNG VIÊN

Đồng chí Phạm Thế Lập, Bí thư Chi bộ thôn Phạm, xã Phú Châu (Đông Hưng)



Chi bộ thôn Phạm có riêng một nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên mới. Nhiệm kỳ trước, Chi bộ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng song đến nhiệm kỳ này chúng tôi chỉ đạt 1/2 chỉ tiêu đề ra. Dù đã cố gắng tìm, gạn, tạo nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu với cấp ủy xem xét kết nạp Đảng song rất khó khăn vì hầu hết lực lượng thanh niên sau khi học xong cao đẳng, đại học thì đi công tác tại cơ quan, đơn vị; người không học đại học thì đi làm công nhân ở các doanh nghiệp, buôn bán hoặc đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi hiểu rõ hệ quả khi thiếu lớp đảng viên trẻ kế cận, vì vậy Chi ủy vẫn đang cố gắng rà soát, bồi dưỡng lý tưởng cho lực lượng trẻ để tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Đảng viên Nguyễn Văn Tấn, Chi bộ tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương)



Thế hệ chúng tôi việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mà còn của gia đình, dòng tộc. Vào Đảng không phải để mong cầu lợi ích mà để được cống hiến cho xã hội, để nơi mình sinh sống và làm việc ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển của nền kinh tế thị trường cùng làn sóng "ly nông, ly hương" diễn ra mạnh mẽ ở khu vực nông thôn đã khiến cho phần lớn thanh niên cuốn theo với mục tiêu làm kinh tế đạt lên hàng đầu; lý tưởng cách mạng, ý thức phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng của một bộ phận thanh niên bị phai nhạt. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho công tác phát triển đảng viên. Đây là vấn đề cần tập trung tháo gỡ, nếu không làm tốt công tác này Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

THẦY GIÁO NGUYỄN HỒNG LAM Truyền tình yêu quê hương qua tranh vẽ

"Họa sĩ phong cảnh đồng quê" là biệt danh mà đồng nghiệp và học trò đặt cho thầy giáo Nguyễn Hồng Lam, giáo viên Trường THCS Bình Lăng (Hưng Hà). Quả như vậy, ngoài công tác giảng dạy bộ môn mỹ thuật và Chủ tịch Công đoàn nhà trường, thầy Lam còn vẽ rất nhiều tranh, đặc biệt là tranh vẽ phong cảnh làng quê Việt Nam.

Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ thuộc xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, nơi có con sông Tiên Hưng êm đềm chảy qua, những buổi chiều quê yên bình đã khắc sâu vào tâm trí thầy Lam. Có năng khiếu hội họa từ nhỏ nên thầy Lam rất thích vẽ. Những năm học THCS, THPT... những tờ báo tường của lớp trong các dịp chào năm học mới, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do thầy vẽ và trang trí luôn đạt giải cao. Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hồng Lam thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm nhạc họa Trung ương, sau đó tiếp tục học tại Khoa Hội họa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mong ước lớn nhất của Lam, như anh đã tâm sự sẽ trở về quê để dạy vẽ và vẽ về quê hương... Ra trường, Lam xin về quê dạy học và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình: Vẽ về đề tài phong cảnh làng quê Bắc Bộ.



Thầy giáo Nguyễn Hồng Lam say sưa với đề tài phong cảnh làng quê.

Giảng dạy tại Trường THCS Bình Lăng từ năm 2003 đến nay, thầy Lam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, thầy luôn nhiệt huyết, truyền lửa đam mê hội họa tới các bạn trẻ. Học trò của thầy Lam luôn đạt giải cao trong các kỳ triển lãm, giao lưu mỹ thuật hàng năm các trường phổ thông huyện Hưng Hà. Em Đoàn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 9B, Trường THCS

Bình Lăng chia sẻ: Thầy Lam tận tình dạy dỗ chúng em từng chi tiết trong cách vẽ, cách phối màu để tranh vẽ thêm sinh động. Thấy hay cho chúng em thực hành ngoài thực tế và cho chúng em thường thức tranh của thầy vẽ về quê hương. Qua những bức tranh thầy vẽ chúng em thấy quê hương mình thật đẹp và thanh bình... Đằm nhiệm cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường, thầy Lam đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Công đoàn viên gương mẫu", "Mỗi thầy cô giáo là

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thành lập các câu lạc bộ... Thầy Lam cũng luôn đi đầu trong các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, từ đó kích lệ tinh thần đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ giúp đỡ, tặng quà những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thầy giáo Hoàng Văn Thông, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Bình Lăng cho biết: Thầy Lam là tấm gương sáng về phong cách giáo viên ở trường. Trong công tác chuyên môn, thầy luôn nhiệt tình giảng dạy và tìm ra sáng kiến dạy học trực

mộng", "Sắc xuân quê hương", "Chút thu hoài niệm", "Chiều ven hồ Tĩnh Cốc", "Nhà tôi", "Quê tôi"... Mỗi bức tranh đều toát lên một vẻ đẹp riêng về sự thanh bình, yên ả của đồng quê Bắc Bộ, làm người thường ngỡ ngàng luôn liên tưởng đến những kỷ ức về sự bình yên của quê hương... Một đề tài khác mà Lam cũng vẽ nhiều và nổi bật về màu sắc là nắng. Với con mắt nghệ sĩ, những tia nắng ở mọi thời điểm, mọi góc cạnh đều mang một sắc thái riêng và Lam đã đem chúng hòa trộn trong những bức tranh phong cảnh làng quê. Những bức tranh trở nên sống động, có hồn, như lời nhận xét của một người sưu tập tranh đã viết cho anh: Thường thức tranh của Hồng Lam, ta thấy như ánh nắng đang rực rỡ trong từng bức tranh, hệt như ta đang đứng dưới ánh nắng trưa, nắng chiều vậy... Nguyễn Hồng Lam cũng tích cực tham gia các cuộc triển lãm tranh quốc tế (online) như: "India Certificate - Colour of World", "Best artist of the year", "Village life", "Certificate - Colours of World", "Art Angels Certificate"... và đạt nhiều giải thưởng; là một trong những họa sĩ được chọn tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh quốc tế 2022 tại Ấn Độ. Nghệ sĩ tạo hình Hoàng Trúc, một nhà sưu tập tranh đã viết cho Hồng Lam: Hồng Lam - họa sĩ phong cảnh làng quê. Tôi rất yêu tranh của bạn, hãy vẽ nhiều và thật nhiều để thành công hơn nữa...

Nguyễn Hồng Lam chia sẻ: Tôi rất nhớ những ngày còn nhỏ, những buổi chiều thả bò mơi mộng trên triền đê thơ mộng, những buổi ra sông xem chài lưới. Những cảnh sắc yên bình đó luôn ghi sâu trong tâm trí, tôi muốn vẽ lại, lưu lại để các bạn trẻ được chiêm ngưỡng những phong cảnh ngày xưa.

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", huyện Kiến Xương và xã Hồng Tiến vừa tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thôn Cao Bình.

Thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến hiện có 274 hộ dân, 890 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Công giáo. Thôn có 105 tàu thuyền thường xuyên hoạt động khai thác thủy hải sản. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày sau khi được trao tặng cờ, các ngư dân thôn Cao Bình đã treo cờ Tổ quốc để hưởng ứng. Việc tặng cờ Tổ quốc nhằm động viên, khuyến khích bà con tiếp tục vươn khơi bám biển, tăng cường tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NGUYỄN TRIỆU

BHXH HUYỆN VŨ THƯ Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vũ Thư vừa tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tự do trên địa bàn.

Lễ ra quân nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội. Các hoạt động tuyên truyền tập trung giải thích về ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân để chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Sau phát động, cán bộ, viên chức BHXH huyện phối hợp với nhân viên thu tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các nơi công cộng và ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH huyện Vũ Thư phấn đấu trong ngày ra quân, mỗi nhóm tuyên truyền sẽ tiếp cận tối thiểu 25 hộ gia đình trở lên, vận động phát triển tối thiểu 5 người tham gia BHXH tự nguyện trở lên.

DUY TÙNG

TÀ XUÂN SINH (Hưng Hà)